



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน

ฉบับประจำวันพุธที่

29 เดือนกันยายน พ.ศ.2550

หน้า 27

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

มศวเปิดรับตรง1.5พันคนถึง28ก.ย.

อธิการเผยเคล็ดลับพิชิตสอบตรง

นายวิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า มศว จะเปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ปีที่ 1 ด้วยวิธีสอบตรงประจำปีการศึกษา 2551 จำนวน 51 สาขาวิชา ในคณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เกษศาสตร์ สหเวชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ พลศึกษา วิทยาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ เพื่อศึกษาความยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรม สื่อสารสังคมรวม 1,500 คน ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 กันยายน สามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ <http://admission.swu.ac.th>

"แนวโน้มการรับตรงของแต่ละมหาวิทยาลัยจะมีมากขึ้น และเท่าที่คุยกับผู้บริหารหลายแห่ง ต่างเชื่อแนวทางการสอบตรงของตัวเองว่า สามารถรับนิสิตนักศึกษาได้ตรงตามความต้องการ และเชื่อว่าแนวทางการสอบเข้าเรียนมหาวิทยาลัยคงจะคู่ขนานกันทั้ง 2 ระบบ คือ สอบตรงและใช้วิธีระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษาหรือแอดมิชชั่นส์ไปสักกระยะหนึ่ง จากนั้นวิธีการแอดมิชชั่นส์จะค่อยๆ น้อยลง อย่างไรก็ตาม สกอ.เองควรจะดูแลเรื่องการสร้างมาตรฐานกลางการรับตรงร่วมกันแต่ต้องไม่ใช่การเข้าไปควบคุมหรือเข้าไปกำกับมหาวิทยาลัย โดยมาตรฐานการรับตรงร่วมกันนั้น ควรเป็นประโยชน์ต่อการรับเด็กเข้าเรียน ไม่ใช่แต่ละสถาบันการศึกษาหวังแต่จะซ้อนเด็กเข้าเรียนมากเกินไป เปิดรับหลายๆ รอบเพื่อให้ได้เด็กครบตามจำนวน ซึ่งถือว่าไม่ได้มาตรฐาน การสร้างมาตรฐานกลางการรับตรงนั้น ทุกมหาวิทยาลัยต้องช่วยกันตอบให้ได้ว่าแต่ละสถาบันต้องการอะไร ตรวจสอบผู้เรียนด้วยระบบอะไร จะวัดเด็กด้วยการสอบอย่างเดียวหรือใช้วิธีการดูแลเด็กด้วยการทำคุณงามความดี หรือใช้แฟ้มสะสมงาน หรือใช้วิธีการลงนามรับรองเด็กจากบุคคลที่น่าเชื่อถือ หรือการวัดเด็กด้วยข้อสอบวัดความถนัด ผมคิดว่าแต่ละมหาวิทยาลัยต้องอธิบายการรับตรงของตัวเองให้ได้ ทุกวันนี้มหาวิทยาลัยยังคลุมเครือและไม่กล้าบอกสาธารณชนว่ารับตรงด้วยระบบอะไร" นายวิรุณกล่าว

นายวิรุณกล่าวอีกว่า อยากเสนอว่าทุกมหาวิทยาลัย ทุกสาขาวิชาในระดับปริญญาตรีต้องสอบวัดความถนัด มศว ใช้ข้อสอบวัดความถนัด เพื่อคัดสรรเด็กเข้าเรียนด้วยวิธีสอบตรงมานานแล้ว เพราะเชื่อมั่นว่าข้อสอบวัดความถนัดสามารถตรวจวัดการตัดสินใจการคิดหลายๆ ด้านของนักเรียนได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตัดสินใจแข่งกับเวลา การทำงานแข่งกับเวลา การวัดมีไหวพริบซึ่งได้ผลดีพอสมควร นอกจากนี้แนวโน้มของ มศว ยังใช้การดูคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือจีพีเอเอ็กซ์มากขึ้น ดูจากแฟ้มสะสมผลงาน สัมภาษณ์ทางวิชาการ สัมภาษณ์ทั่วไป การวัดเด็กเพียงแค่การสอบด้วยข้อสอบเพียงอย่างเดียว จะได้เด็กที่เก่งทำข้อสอบ ท่องจำเก่ง ได้คนที่จำครูหรือหนังสือออกมาเข้าสู่ระบบมหาวิทยาลัย ข้อสอบ มศว ส่วนใหญ่จะวัดประสบการณ์ วิธีคิด การเรียนที่ผ่านมานักเรียนแต่ละคน